

Số: /TB-SYT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Trả lời phản ánh từ SĐT 908843675 trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT

Ngày 06/4/2017, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh của ông Bùi Mạnh Cường, SĐT: 908843675 **trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu** với nội dung phản ánh như sau: “Người dân phản ánh sự việc xảy ra tại Bệnh viện Bà Rịa lúc 15g ngày 5/4/2017, anh là tài xế chạy xe ngồi chờ để đưa người thân ở bệnh viện về nhà, có ngồi tại ghế chờ phát thuốc. Nhưng lúc đó thì có bảo vệ đến cường chế, ép buộc anh ra ngoài, anh có hỏi lý do tại sao lại không cho anh ngồi tại đây, bảo vệ chỉ nói là ông Sơn đội trưởng đội bảo vệ chỉ thị. Anh gọi lên để hỏi và trả lời cho anh biết quyền công dân của anh ở đâu, và lấy lý do gì lại bị cư xử như vậy từ đội ngũ bảo vệ của Bệnh viện Bà Rịa”

Sở Y tế xin thông báo về việc trả lời phản ánh của công dân như sau:

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Bà Rịa phối hợp thực hiện và xác minh sự việc như sau:

Vào lúc khoảng 15 giờ ngày 05/4/2017 tại khu vực sảnh A-B trước nhà thuốc Bệnh viện Bà Rịa và thang máy P6-P7, lực lượng bảo vệ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đội trưởng Dương Văn Sơn có mời đối tượng tên thường gọi là Bé ra khỏi bệnh viện nhưng tên Bé không chấp hành. Lực lượng bảo vệ đã khống chế đối tượng và đưa ra khỏi bệnh viện.

Đối tượng Bé là tài xế lái xe cho cò Hạnh, chuyên vào khu vực trước nhà thuốc bệnh viện và cụm thang máy P6-P7 để chèo kéo bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân đi xe, vi phạm nội quy bệnh viện. Bảo vệ đã nhiều lần nhắc nhở nhưng đối tượng Bé không chấp hành mà còn cố tình chống đối lại lực lượng bảo vệ. Ngoài vi phạm trên tên Bé đã nhiều lần đậu xe ô tô ngoài hàng rào phía sau bệnh viện, chờ lúc không có bảo vệ tại khu vực đó thì trèo tường nhảy vào bệnh viện để bắt khách. Hành động leo rào đã bị bảo vệ ghi hình lại và tên Bé cũng thừa nhận việc mình leo rào vào bệnh viện. Lực lượng bảo vệ đã nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu đối tượng Bé chấm dứt hành động leo rào vào bệnh viện nhưng tên Bé vẫn cố tình vi phạm. Đối tượng Bé đã vi phạm nội quy của bệnh viện; Tự ý leo rào vào bệnh viện; Vào bệnh viện để chèo kéo, bắt khách đi xe; Khi lực lượng bảo vệ nhắc nhở thì có hành vi, lời nói chống đối lực lượng bảo vệ đang thi hành nhiệm vụ.

Theo đó, Đội bảo vệ Bệnh viện Bà Rịa đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong việc cương quyết xử lý những đối tượng cò xe, taxi dù, taxi mù vào bệnh viện chèo kéo bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân gây phản cảm và làm xấu đi hình ảnh của bệnh viện.

Sở Y tế thông báo đến người dân được biết./.

Nơi nhận:

- Đăng trên đường dây nóng tỉnh BRVT (T/báo);
- Cổng Thông tin điện tử SYT;
- Bệnh viện Bà Rịa (T/hiện);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC